

## **BÁO CÁO**

**đánh giá sơ kết 01 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới**

-----

### **1- Đặc điểm, tình hình**

Sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW) được ban hành, tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều yếu tố và điều kiện thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức cho phát triển kinh tế tập thể.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh đang từng bước phục hồi và có nhiều khởi sắc; việc tập trung triển khai xây dựng các dự án quan trọng cấp quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án giao thông liên kết vùng đang triển khai trên địa bàn sẽ mang lại nhiều động lực, cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và khu vực kinh tế tập thể nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, trong đó kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu có xu hướng giảm, xuất hiện nguy cơ suy thoái kinh tế, rủi ro về tài chính, lạm phát tại một số nước Châu Âu; chiến tranh giữa Nga và Ukraine diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chung thế giới; giá dầu thô và nhiều loại hàng hóa cơ bản khác có xu hướng tăng cao... đã tác động đến giá xăng dầu, nguyên vật liệu phục vụ cho tiêu dùng, sản xuất trong nước liên tiếp tăng, trong đó có tỉnh Đồng Nai, tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt cục bộ xăng dầu, đồng thời làm tăng chi phí sản xuất (giá nguyên vật liệu đầu vào cao), vận tải, logistics... của các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân.

### **2- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt**

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW; căn cứ Kế hoạch số 164-KH/BTGTW ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên

cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 170-KH/TU, ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung ương đến Tỉnh ủy và 13 điểm cầu các cấp ủy trực thuộc tỉnh, 27 điểm cầu cấp xã với tổng số đại biểu tham dự Hội nghị là 4.345 đại biểu.

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW đến đảng viên trong toàn đảng bộ. Đến ngày 09/9/2022, đã có 16/16 (100%) đảng bộ trực thuộc tỉnh và 690/690 (100%) chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW cho 82.446/83.201 cán bộ, đảng viên (99,1%) và 972.465/1.135.870 (85,6%) đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham dự.

Thực hiện Kế hoạch số 233-KH/TU ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), chiều ngày 06/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 20/02/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”, bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy đến 14 điểm cầu các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và 26 điểm cầu cơ sở, với số lượng đại biểu tại các điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy, hội trường các Đảng ủy trực thuộc tỉnh là 4.401 đại biểu. Ngay sau Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong toàn đảng bộ. Đến tháng 5/2023, có 16/16 (100%) đảng bộ trực thuộc tỉnh và 680/680 (100%) chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt cho 82.921/83.527 (99,3%) cán bộ, đảng viên và 1.147.662/1.317.665 (87,1%) đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 15/7/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU, ngày 15/7/2022 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đến cán bộ chủ chốt của tỉnh. Căn cứ Kế hoạch số 170-KH/TU, ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU, ngày 15/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 100% các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần

thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền trong nhân dân.

Nhìn chung, cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ở đơn vị mình. Nhiều đơn vị đã có sự đổi mới về hình thức, phương pháp học tập, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương như: qua các trang thông tin điện tử, các tờ tin hoặc tổ chức học tập trung theo cụm hay chia thành các lớp, mời báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện về trực tiếp truyền đạt... Các hội nghị quán triệt được tổ chức với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. Báo cáo viên có sự tập trung nghiên cứu, biên soạn tài liệu, nắm bắt thông tin, thời sự, cập nhật bổ sung kiến thức triển khai đảm bảo các nội dung và thời gian quy định. Công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW đến nhân dân được các cấp ủy triển khai rộng rãi, kịp thời. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW với nhiều hình thức phong phú, sinh động và phù hợp với từng đối tượng. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn mở nhiều chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung cơ bản, cốt lõi Nghị quyết số 20-NQ/TW, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của nhân dân và tầm quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong xã hội, lòng tin của nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng. Góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

### **3- Việc triển khai thực hiện, thể chế hóa, cụ thể hóa**

#### **3.1- Kết quả thể chế hóa, cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện**

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 20/02/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng

cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (gọi tắt là *Kế hoạch số 227-KH/TU*). Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã có sự chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ đối với cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 227-KH/TU một cách rộng rãi, kịp thời, hiệu quả. Tập trung cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tiễn, điều kiện của đơn vị, địa phương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy các cấp luôn bám sát thực tiễn để vận dụng sáng tạo các chỉ đạo của tỉnh; trong quá trình thực hiện luôn gắn với việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, đã củng cố và nâng cao hơn nữa niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

### **3.2- Đánh giá tình hình sau hơn một năm thực hiện**

*\* Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.*

Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các nội dung cơ bản các Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Nghị quyết số 09/NQ-CP và Kế hoạch số 227-KH/TU bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực với các hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị; các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube,..); hệ thống loa phát thanh cơ sở, đội truyền thông lưu động... thường xuyên tuyên truyền về nội dung Kế hoạch số 20-KH/TU, tạo được sự quan tâm, đồng thuận và góp phần củng cố niềm tin của đông đảo quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng về phát triển kinh tế tập thể. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai thực hiện 08 chuyên đề, 02 phóng sự tuyên truyền về kinh tế tập thể.

*\* Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể*

- Hỗ trợ khuyến khích thành lập Hợp tác xã (HTX): Trong năm 2023, đã thành lập mới 37 HTX (trong đó: 20 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 9 HTX thương mại dịch vụ, 5 HTX vệ sinh môi trường, 2 HTX dịch vụ vận tải và 1 HTX xây dựng); thực hiện chi hỗ trợ cho 08 HTX thành lập mới với tổng số tiền 132.452.200 đồng. Nhìn chung các hợp tác xã mới được thành lập hoạt động

đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực; nhiều hợp tác xã được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó xuất hiện một số điển hình tiên tiến, hợp tác xã khá giỏi chiếm tỷ trọng ngày càng cao; thành viên tham gia hợp tác xã có chiều hướng tăng lên; vốn điều lệ của hợp tác xã ngày càng lớn; lĩnh vực hoạt động ngày càng rộng, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động. Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và với các tổ chức kinh tế khác bước đầu có sự phát triển; các tổ chức kinh tế tập thể đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lũy kế đến ngày 20/10/2023 trên địa bàn tỉnh có 486 Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Liên hiệp hợp tác xã; trong đó: có 207 hợp tác xã nông nghiệp và 01 liên hiệp hợp tác xã, 244 hợp tác xã phi nông nghiệp và 34 Quỹ tín dụng nhân dân; có 391 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động với tổng vốn điều lệ là 1.863.428 triệu đồng, 47.212 thành viên và 7.430 lao động.

Số hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (TDND) ngưng hoạt động và đang trong giai đoạn hoàn chỉnh thủ tục giải thể: 96 HTX (trong đó có 32 HTX dịch vụ nông nghiệp, 58 HTX phi nông nghiệp và 06 quỹ tín dụng nhân dân ngưng hoạt động đang được kiểm soát đặc biệt để thực hiện phương án xử lý đã được phê duyệt) với tổng vốn điều lệ là 274.645 triệu đồng, 1.932 thành viên và 1.283 lao động.

Toàn tỉnh có 802 câu lạc bộ, tổ hợp tác với 28.252 tổ viên, trong đó lĩnh vực trồng trọt 529 tổ hợp tác (chiếm 66%), chăn nuôi 200 THT (chiếm 25%), thủy sản 24 THT (chiếm 3%), dịch vụ tổng hợp 49 THT (chiếm 6%). Doanh thu bình quân của một THT đạt khoảng 1.204 triệu đồng/năm, lãi bình quân một THT đạt 277 triệu đồng/năm. Các câu lạc bộ, tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp từng bước liên kết hỗ trợ nhau, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho hộ thành viên, phát huy tinh thần tương trợ nhau trong sản xuất và đời sống, xoá đói giảm nghèo cho các hộ thành viên. Một số tổ hợp tác đã quan tâm đến phát triển sản phẩm, hiện có 05 tổ hợp tác tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với 05 sản phẩm được chứng nhận đạt hạng 3 sao. Tuy nhiên, phần lớn các tổ hợp tác vẫn chưa có hoạt động kinh tế chung mà chủ yếu hỗ trợ nhau thông qua việc học tập, trao đổi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Hoạt động hỗ trợ tài chính - tín dụng: Hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao Quỹ trợ vốn phát triển hợp tác xã sang quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh đã xem xét hỗ trợ các thành viên phục hồi sản xuất kinh doanh, thực hiện giải ngân số tiền 12,485 tỷ đồng cho 243 lượt vay vốn (04 hợp tác xã và 239 thành viên).

Về chương trình bình ổn giá: Vốn ủy thác Chương trình bình ổn giá năm 2022-2023 từ ngân sách tỉnh cho vay đối 05 hợp tác xã trên địa bàn các huyện

Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Trảng Bom với số tiền hơn 1,950 tỷ đồng và ngân sách tỉnh hỗ trợ không hoàn lại là 432,5 triệu đồng cho 05 hợp tác xã để tổ chức 170 chuyến bán hàng lưu động về vùng sâu, vùng xa. Thông qua Chương trình, các hợp tác xã được vay vốn với lãi suất 0% và chỉ trả phí quản lý 0,2%/tháng để mở rộng phát triển ngành nghề, tham gia hoạt động xã hội.

- Hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể, hợp tác xã, phối hợp các đơn vị (Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Đồng Nai, Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam, Trường Đại học Ngân hàng...) tổ chức 21 lớp bồi dưỡng cho 1.070 lượt cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ lãnh đạo quản lý hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại: nhằm hỗ trợ các hợp tác xã quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, các sở, ngành tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức cho các hợp tác xã tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối giao thương: Hội chợ xúc tiến thương mại Hợp tác xã COOP – EXPO 2022 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã khu vực miền Nam, Hội nghị Kết nối giao thương cho các hợp tác xã năm 2023 tại Đồng Nai với 10 hợp tác xã trong tỉnh tham gia. Sở Công Thương đã tổ chức gian hàng cho các hợp tác xã tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2023 được tổ chức trong tháng 5/2023...

- Hỗ trợ đất đai: Có 126 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có văn phòng làm việc ổn định, với diện tích 26.665m<sup>2</sup> (diện tích bình quân là 221m<sup>2</sup> trên 01 đơn vị) chiếm tỷ lệ khoảng 27% trên tổng số các Hợp tác xã; 64 hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã được nhà nước cho thuê đất, các địa phương cho mượn đất để sản xuất với diện tích 574,4 ha. Ngoài ra, có một số Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được các địa phương hỗ trợ bằng hình thức giao quản lý khai thác mặt hồ, với diện tích 463 ha. Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 2.947 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 27 Hợp tác xã, với tổng diện tích là khoảng 252ha.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng thành viên và tham gia các chương trình kinh tế - xã hội: Đến nay, các hợp tác xã tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả 27 chợ, 10 công trình nước sạch nông thôn, 03 mặt nước hồ thủy lợi, 04 công trình dịch vụ vệ sinh môi trường và 02 công trình cây xanh nội ô do các địa phương giao. Sau khi nhận chuyển giao các HTX đã tổ chức quản lý chặt chẽ hơn, do đó nâng cao hiệu quả khai thác các công trình.

- Hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ: Triển khai các Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ hợp tác xã trong hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ vào các chương trình thực hiện nhiệm vụ

khoa học công nghệ như: xây dựng và đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp; xây dựng các nhãn hiệu tập thể theo hình thức nhiệm vụ khoa học công nghệ; phát triển tài sản trí tuệ; tăng cường đổi mới hoạt động đo lường; triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đổi mới công nghệ; trong đó, các hợp tác xã là đối tượng được ưu tiên. Công tác tuyên truyền về năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ luôn được quan tâm, tổ chức các chuyên đề tại các hội nghị làm việc trên địa bàn 11 huyện, thành phố cho các đối tượng nông dân, các chủ thể tham gia chương trình OCOP, các hợp tác xã, câu lạc bộ năng suất cao, tổ hợp tác, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

- Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể: Triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 tại Kế hoạch số 9836/KH-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh, hàng năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh (năm 2023 tại Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 27/9/2022, năm 2024 tại Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 05/9/2023), trong đó xác định mục tiêu cụ thể về số hợp tác xã, số Tổ hợp tác được thành lập trong năm, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm.

*\* Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể:*

- Các tổ hợp tác phát triển tương đối ổn định về số lượng, đa dạng về hình thức hoạt động, rộng khắp cả tỉnh. Mô hình tổ hợp tác phù hợp với nhu cầu của người nông dân, lao động nghèo ở vùng nông thôn. Một số tổ hợp tác đã mạnh dạn vận động các thành viên cùng góp vốn, xây dựng phương án kinh doanh và xây dựng thương hiệu sản phẩm an toàn được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP và phát triển lên hợp tác xã nông nghiệp khi có khả năng.

- Kinh tế tập thể, Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. Số lượng hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động. Người dân đã liên kết để khai thác và vận dụng được các chính sách, điều kiện tự nhiên - xã hội để tổ chức sản xuất theo xu hướng phát triển mô hình kinh tế tập thể, quy mô và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã có xu hướng tăng lên, đem lại lợi ích cho các thành viên hợp tác xã. Hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị (nhất là các hợp tác xã nông nghiệp) đã chủ động tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại và xuất khẩu trực tiếp tăng lên. Cán bộ quản lý hợp tác xã có xu hướng trẻ hóa, có năng lực quản trị, tinh thần khởi nghiệp, năng động, tích cực tìm kiếm và huy động nguồn lực về vốn, công nghệ cao, quan tâm xây dựng thương hiệu, thị trường tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm của hợp tác xã. Đã tập trung đầu tư, tăng vốn, tài sản, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động; sản phẩm hàng hóa của các tổ chức kinh tế tập thể ngày càng nhiều và đa dạng, chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn; tỷ lệ hợp tác xã

hoạt động có hiệu quả chiếm trên 62% tổng số hợp tác xã trên địa bàn; từng bước khẳng định được vị trí, vai trò trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Mô hình hợp tác xã tác động đến kinh tế thành viên thông qua tạo việc làm, giảm chi phí, tăng giá bán, góp phần cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương... Thực tế cho thấy, giữa hộ thành viên hợp tác xã so với hộ không phải là thành viên hợp tác xã về năng suất lao động không chênh nhau nhưng giá thành sản phẩm thì có sự chênh lệch rõ rệt.

- Mô hình tổ hợp tác đã phát huy giá trị tinh thần về xã hội, văn hóa như: khuyến khích tinh thần tương thân, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống, là cầu nối giữa chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội với người nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức kinh tế tập thể đã từng bước khai thác, huy động được các nguồn lực to lớn trong xã hội; góp phần giải quyết lao động nhàn rỗi ở nông thôn, phát triển nhiều ngành nghề mới và khai thác được tiềm năng, thế mạnh sẵn có ở các địa phương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường nông thôn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội... góp phần trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Một số mô hình hoạt động hiệu quả theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao:

+ Về hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị: Lũy kế đến nay có 63 hợp tác xã, 24 tổ hợp tác cùng với 103 doanh nghiệp, 35 cơ sở sơ chế, chế biến và 13.809 hộ sản xuất tham gia vào 200 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó: Có 143 chuỗi liên kết lĩnh vực trồng trọt, 44 chuỗi liên kết lĩnh vực chăn nuôi, 05 chuỗi liên kết lĩnh vực thủy sản; 08 chuỗi liên kết lĩnh vực lâm nghiệp với tổng diện tích rừng trồng tham gia liên kết là 9.619 ha.

+ Về hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao: Lũy kế đến nay có 67 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cụ thể: Ứng dụng quy trình sản xuất tưới nước tiết kiệm có 44 hợp tác xã thực hiện lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm và bón phân qua đường ống với diện tích 2.254 ha; Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn: 21 hợp tác xã được chứng nhận VietGAP với diện tích 905 ha; 02 hợp tác xã nông nghiệp đạt tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ với diện tích 4,5 ha.

*\* Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với kinh tế tập thể*

Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể được quan tâm hơn, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã các cấp được củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Vai trò của từng thành viên Ban Chỉ đạo được thể hiện rõ trong theo dõi, phối hợp kiểm tra tình hình



hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã trong từng lĩnh vực, trong đó, đối với các hợp tác xã thành lập chưa hoạt động, tổ chức hỗ trợ triển khai hoạt động hoặc tiến hành giải thể theo quy định. Giải thể bắt buộc đối với những hợp tác xã không củng cố được; rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát triển sản xuất kinh doanh và chấn chỉnh hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến về mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hợp tác xã gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi kinh tế- xã hội; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

*\* Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã đối với phát triển kinh tế tập thể.*

Cấp ủy đảng các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. Trong tháng 4/2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về tình hình hoạt động từ sau Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh đến nay và phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thống nhất tư duy “Kinh tế tập thể là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế, phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống, thúc đẩy phát triển cả về số lượng, chất lượng, trong đó quan trọng chất lượng để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển năng động, hiệu quả, ổn định, bền vững.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các thành phần nhân dân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, tự nguyện tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Liên minh hợp tác xã tỉnh Đồng Nai tiếp tục được nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, phát huy và làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hướng dẫn, chia sẻ thông tin, vận động và tham gia thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể như: hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, hỗ trợ cho vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể, tổ chức học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế tập thể...

### **3.3- Tồn tại, hạn chế**

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt của cấp ủy các cấp được thực hiện tốt, tuy nhiên ở một số đơn vị, một số ít cán bộ, đảng viên chấp hành chưa tốt quy định của lớp học, làm việc riêng trong quá trình học tập. Việc triển khai

tổ chức học tập, quán triệt đến đối tượng là quần chúng nhân dân ở một số đơn vị còn hạn chế, chưa sâu rộng.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, quản lý trực tiếp về kinh tế tập thể các cấp có nhiều thay đổi, hầu hết thực hiện kiêm nhiệm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc theo dõi thường xuyên về phát triển kinh tế tập thể, nhất là trong nắm bắt thông tin, xử lý, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của hợp tác xã.

- Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho xây dựng, phát triển hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn: chính sách hỗ trợ về đất đai, tài chính - tín dụng, công tác khuyến nông, khuyến công, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất...

- Thực hiện chuyển đổi số khu vực kinh tế tập thể còn gặp nhiều khó khăn, do đa số hợp tác xã hạn chế về nguồn vốn, trình độ ban quản trị, cũng như người lao động trong các hợp tác xã trình độ chuyên môn còn thấp, khó ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **4- Kiến nghị, đề xuất**

- Kiến nghị Chính phủ ban hành quy định về việc bố trí cán bộ, công chức chuyên trách quản lý, theo dõi về kinh tế tập thể ở các cấp tỉnh, huyện, xã; đồng thời, có chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ chuyên trách trên.

- Kiến nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức làm đầu mối liên kết Liên minh Hợp tác xã các tỉnh theo vùng, miền để tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, đầu mối xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn,
- Các ban đảng,
- CP.VPTU - D, C4, Q,
- Lưu VPTU.

Đồng kính gửi:

- Ban Kinh tế Trung ương.

**T/M TỈNH ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**

**||  
Hồ Thanh Sơn**